



รวมแม่โจ้รายสัปดาห์



www.maejo.ac.th

โทรศัพท 0 5387 3046-7
2 พ.ค. 59

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

ฉบับที่ 46 /2549

ปฏิทินสรุปกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2549

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549 ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและเคารพศพ ดร.เสวียน หอมนาน
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 10 ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้มาโดยตลอด จนได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และปริญญา
คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมีคุณสงวน จันทร์ทะเล ที่ปรึกษา
อธิการบดี ดร.สรานู เพิ่มพูน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และรศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ
อาคารชุติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่



2 พ.ค. 2549

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการ
2549 ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Training of Trainers on
Community Leadership and Entrepreneurship for Agri-Graduates
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสมพร แรกชำนาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและนำคณะจาก บริษัท เอวิ
กรุปเวิลด์ไวด์ จำกัด (Aview Group World Wide) เยี่ยมชม
กิจการด้านต่าง ๆ และเข้าพบกับผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ของ
คณะ/สำนัก รวม 14 หน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม - ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร จัด
2549 โครงการศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ประเทศเกาหลี

รายละเอียดกิจกรรม

ภาคเทคโนโลยีทางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร ดูงานปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ประเทศเกาหลี

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ณ
ประเทศเกาหลี ในระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจทฤษฎี
หลักการในการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และความก้าวหน้าทางการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ รวมไปถึงการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี โดยมีอาจารย์ ข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตวเข้าร่วมจำนวน 21 คน

ชาวแม่โจ้ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.เสวียน หอมมาน

คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีทางศาสนาและเคารพศพ ดร.เสวียน หอมมาน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 10 ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคโลหิตเป็นพิษ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาโดยตลอด จนได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และปริญญาคุณวุฒิปันจัตตติยศักดิ์ โดยมี คุณสงวน จันท์ทะเล ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.สรายุ เพิ่มพูน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วยผู้อาวุโสของแม่โจ้และนักศึกษาร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ณ อาคารชุติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ก่อนนำศพไปอุทิศให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุม คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Training of Trainers on Community Leadership and Entrepreneurship for Agri-Graduates ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

แนะนำแนวทางการประชาสัมพันธ์

นางสมพร แรกชำนาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและนำคณะจาก บริษัทเอวิกรุปเวิลด์ไวด์ จำกัด (Avies Group World Wide) ซึ่งเป็นผู้นำทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมกิจการด้านต่าง ๆ และเข้าพบกับผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ของคณะ/สำนัก รวม 14 หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

แม่โจ้จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7” ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมศาสตร์ ให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีโอกาสดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวิจัยและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะประกอบด้วยบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการหลากหลายสถาบัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5101

ข่าวรับสมัครศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

สาขาพืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การจัดการชุมชน

ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี

สาขาการบัญชี เกษตรป่าไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคสมทบ เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์
0 5464 8374 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จัดงานประมูลภาพวาด ก. ค นี้

ทรัพยากรกล้วยไม้มีความสำคัญมาก ต่อความสมดุลและความหลากหลายในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจึงก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย และสร้างความรู้ ตลอดจนจิตสำนึก และโลกทัศน์กว้างไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยมาโดยตลอด ล่าสุดเตรียมจัดงานประมูลภาพกล้วยไม้ขึ้นในวันที่ 6-12 กรกฎาคม นี้

พลเอกพิชานันท์ ม่วงมณี ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า “ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เป็นงานที่ต้องใช้เวลานานและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เราต้องดูแลตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนกระทั่งกล้วยไม้แข็งแรงพอ ซึ่งใช้เวลาถึง 2 ปี กล้วยไม้จึงพร้อมที่จะคืนสู่ป่า มูลนิธิกล้วยไม้ไทยพยายามสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน และประชาชนให้เห็นคุณค่าของกล้วยไม้อยู่เสมอ เช่น การประกวดวาดภาพ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย” มา 3 ครั้งแล้ว ณ อุทยานกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากใน ซึ่งมี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินตลอดมา ประกอบกับการดำเนินงานของมูลนิธิ จำต้องใช้ทุนดำเนินงานจำนวนมาก ในการนี้ มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงทิพย์วรรณ ต้นตักดี ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมมณเฑียร ในการนำภาพวาดที่ชนะการประมูลมาจัดการประมูลขึ้น เพื่อนำเงินสมทบการดำเนินงานของมูลนิธิและยังจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป “

สมพร แรกชำนาญ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิกล้วยไม้ไทย เปิดเผยว่า “ การประมูลภาพวาดกล้วยไม้ไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์กล้วยไม้และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยเข้าร่วมงานประมูลและชมภาพวาดกล้วยไม้ในครั้งนี้ อยากให้คนไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยค่ะ”